



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวัน ที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

วิกฤตเด็กไทยจิตสำนึกป่วยหนัก

วิกฤตเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ -จิตสำนึกป่วยหนัก หลังสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ-
สสส. พบเด็กภาคกลางน่าห่วง ทุนชีวิตต่ำ เน้นควรเร่งเยียวยาด้วยพลังบวก

3 ต.ค. 54 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “พลัง
บวกเพื่อเด็ก: จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย” ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
โดย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส. กล่าวว่า แผนงานสุข
ภาวะเด็กและเยาวชน สสส.ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้สำรวจต้นทุนชีวิตของเด็กไทยทั่วประเทศ เมื่อปี 2553 จำนวน 12,200 คน

พบปัจจัยที่ทำให้เยาวชนไทยอ่อนแอ 10 ลำดับแรกที่น่าเป็นห่วง คือ 1.รู้เท่าทันสื่อ 53% 2.
จิตสำนึกของชุมชนในการอยู่ร่วมกัน 55% 3.จิตอาสา 56 % 4.ความกล้าแสดงออก 58% 5.ไม่เรียนรู้
59% 6.ไม่รู้จักภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น 61% 7.ควบคุมอารมณ์ ตนเอง 61% 8.หลักธรรมศาสนาสู
วิถีชีวิต 62% 9.รักการอ่านหนังสือ 63% และ 10.โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 65% ซึ่งจากผลสำรวจ
พบว่า เด็กภาคอีสานและภาคใต้ มีต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับสูงกว่าภาคอื่นๆ ในขณะที่ภาคกลางอยู่ใน
ระดับที่ต่ำที่สุด แต่ถึงอย่างไรก็ยังถือได้ว่าอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำ สะท้อนให้เห็นว่า สังคมไทยมีความ
จำเป็นเร่งด่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทย เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน และการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นพ.สุริยเดว กล่าวต่อว่า ในวันนี้มีการเปิดตัวเว็บไซต์ความรู้เพื่อชีวิตออนไลน์ (Facts for Life Thai_online) เป็นครั้งแรก โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โดยเว็บไซต์จะบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลการดูแลสุขภาพที่เป็นวิถีชีวิตและมิติทางสุขภาพ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ตั้งแต่แรกเกิด วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยครอบครัว อาทิ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การพูดคุยเรื่องเพศ ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น เป็นต้น

“เว็บไซต์ความรู้เพื่อชีวิตออนไลน์ จะทำให้ประเทศไทยถูกกล่าวถึงและกระจายไปทั่วโลก เป็นนวัตกรรมใหม่ในการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพในแบบฉบับเว็บไซต์ออนไลน์ ทำให้ข้อมูลด้านสุขภาพกลายเป็นเรื่องง่าย ทุกคนสามารถนำองค์ความรู้มาใช้ปฏิบัติได้จริง โดยทุกบทความได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ร่วมถอดประสบการณ์และสรรค์สร้างงานเขียนในแบบฉบับที่เข้าใจง่าย โดยอิงหลักวิชาการ เหมาะสำหรับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย โดยสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่ www.factsforlifethai.cf.mahidol.ac.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป” นพ.สุริยเดว กล่าว